



การสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานจากเอแอลซี อินเตอร์เนชั่นแนล

การสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานจากเอแอลซี อินเตอร์เนชั่นแนล มีกระบวนการสองขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นการประเมินภายใน เพื่อทบทวนโปรแกรมการดูแลและการใช้สัตว์ภายในหน่วยงานของท่านในทุก ๆ ด้านอย่างครอบคลุม ขั้นตอนที่สองเป็นการประเมินจากภายนอก โดยผู้แทนจากเอแอลซีต่อไปนี้เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง...

สำนักงานใหญ่

5283 Corporate Drive,
Suite 203 Frederick, MD
21703-2879, USA
โทรศัพท์: +301.696.9626
โทรสาร: +301.696.9627
อีเมล: accredit@aaalac.org

สำนักงานยุโรป

Apartado de Correos 266,
31080 Pamplona, Spain
โทรศัพท์: +34 948 100026
โทรสาร: +34 948 100034
อีเมล: europa@aaalac.org

สำนักงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

250/830 หมู่ 3
ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
ประเทศไทย 10540
โทรศัพท์ : +662 175 5918
โทรสาร: +662 175 5917
อีเมล: seasia@aaalac.org

การสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานอย่างไร

ก่อนเริ่มขั้นตอนการสมัคร ท่านจะต้องอ่านทบทวน “กฎการรับรองมาตรฐาน” เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานของท่านมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การสมัคร กฎดังกล่าวดูได้ที่ www.aaalac.org/accreditation/rules.cfm (ดู “Steps to Earning Accreditation” ด้วย)

หากหน่วยงานของท่านมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ขอชุดเอกสารการสมัครได้ที่สำนักงานเอแอลซี อินเตอร์เนชั่นแนล หรือดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ของเอแอลซี (www.aaalac.org/accreditation/apply.cfm) ชุดเอกสารการสมัครจะประกอบด้วยแบบฟอร์ม “การสมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน” (“Application for Accreditation”) จำนวน 2 หน้า และเอกสารต่อไปนี้

- คำอธิบายสรุปที่จะแนะนำท่านตลอดการเตรียม “รายละเอียดโปรแกรม” (Program Description) ของหน่วยงานท่าน ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญ ที่สภาการรับรองมาตรฐานของเอแอลซี จะใช้ประเมินโปรแกรมการดูแลและการใช้สัตว์ของหน่วยงานท่าน คำอธิบายสรุปประกอบด้วย คำแนะนำ และรายการข้อมูลทั้งหมดที่ท่านต้องรวบรวม
- โครงรูปแบบ (การจัดเรียงคำ) และคำแนะนำ การเสนอให้พิจารณา รวมทั้งเครื่องมืออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทำให้หัวข้อรายละเอียดโปรแกรมมีความสมบูรณ์
- สามมาตรฐานหลักที่สภาย ใช้ในการประเมินโปรแกรมได้แก่ ข้อเสนอแนะการดูแลและการใช้สัตว์ทดลองของสภาวิจัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2011 (*the Guid for the Care and Use of Laboratory Animals, Guide, NRC 2011*) ข้อเสนอแนะการดูแลและการใช้สัตว์เกษตรในการวิจัยและการสอน (*the Guide fo the Care and Use of Agricultural Animals in Research and Teaching, AG Guide, FASS 2010*) และอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ใช้ในการทดลองและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ทางวิทยาศาสตร์ (*the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and Other Scientific Puposes, ETS 123*) สภาย ยังใช้ข้อเสนอแนะสากลต่าง ๆ และ

รายการแหล่งเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติมในกระบวนการประเมินมาตรฐาน ตามความเหมาะสมกับที่ตั้งของโปรแกรม (ดูแหล่งอ้างอิงที่ www.aaalac.org/accreditation/resources.cfm)

การรับรองมาตรฐานมีค่าใช้จ่ายเท่าไร

ค่าธรรมเนียมการสมัครซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมชมพื้นที่ครั้งแรก มีการเสียค่าธรรมเนียมรายปีหลังจากหน่วยงานของท่านได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการไปเยี่ยมพื้นที่ซ้ำแบบปกติ ค่าธรรมเนียมทั้งสองแบบนี้เป็นอัตราแบบขั้นบันได ซึ่งสัมพันธ์โดยทั่วไปกับขนาดของอาคารเลี้ยงสัตว์ของหน่วยงานท่าน ดูอัตราค่าธรรมเนียมได้ที่ www.aaalac.org/accreditation/fee/cfm

รายละเอียดโปรแกรมควรประกอบด้วยอะไรบ้าง

รายละเอียดโปรแกรมของท่านจะต้องมีการรวบรวมข้อมูล ณ ปัจจุบัน ของหน่วยงานท่าน ดังต่อไปนี้

- โปรแกรมการดูแลและการใช้สัตว์
- สภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย และการจัดการสัตว์
- การดูแลรักษาทางสัตวแพทย์
- อาคารสถานที่

คำอธิบายรายละเอียดโปรแกรมที่ท่านได้รับ (หรือดาวน์โหลด) จะช่วยให้การจัดเตรียมข้อมูลของท่านเป็นไปทีละขั้นตอน การทบทวนภายในหน่วยงานที่แฝงอยู่ในกระบวนการจัดเตรียมรายละเอียดโปรแกรม จะช่วยให้หน่วยงานของท่านบ่งชี้ และระบุจุดอ่อนข้อต่อได้ ทำให้ปรับปรุงความเป็นอยู่ของสัตว์ และการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้น

เกิดอะไรขึ้นหลังจากเสนอชุดเอกสารการสมัครให้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว

ท่านจะได้รับการยืนยันจากสำนักงานเอแอลซี อินเตอร์เนชั่นแนลว่าได้รับใบสมัครและรายละเอียดโปรแกรมของท่านแล้ว

หลังจากนั้น ฝ่ายธุรการจะตรวจเอกสารการสมัครของท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎการรับรองมาตรฐาน ฝ่ายธุรการจะแจ้งให้ท่านจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัคร ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของอาคารเลี้ยงสัตว์ของท่าน ท่านอาจส่งค่าธรรมเนียมนี้มาพร้อมกับเอกสารการสมัครได้

การสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานจากเอแอลซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล

หลังจากนั้น ทีมเยี่ยมพื้นที่ อันประกอบไปด้วย สมาชิกสภา เอแอลซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล และที่ปรึกษาจำนวน 1 ท่าน หรือมากกว่าและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจ จำนวนหนึ่งท่าน หรือมากกว่า จะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ทบทวนโปรแกรมการดูแลและการใช้สัตว์ของหน่วยงานท่าน สำนักงาน เอแอลซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลจะแจ้งชื่อและหน่วยงานที่สังกัดของ สมาชิกทีมเยี่ยมพื้นที่ให้ท่านทราบ สมาชิกสภา เอแอลซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลจะติดต่อท่านเพื่อกำหนดวันเยี่ยมพื้นที่ การเยี่ยมพื้นที่แบบปกติแล้ว มักใช้เวลาหนึ่งหรือสองวันจนเสร็จ (บางครั้งมากกว่า) ขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของโปรแกรมของท่าน

ความเชี่ยวชาญของทีมประเมินจะตรงกับโปรแกรมและผู้ประเมินจะไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับหน่วยงานที่ไปประเมิน

เราสามารถคาดการณ์อะไรบ้าง ในระหว่างการเยี่ยมพื้นที่

การเยี่ยมพื้นที่โปรแกรมที่หน่วยงานของท่าน จะเริ่มต้นด้วย “การชี้แจงขาเข้า” (in-briefing) ซึ่งบุคคลสำคัญของหน่วยงานจะพบกับทีมเยี่ยมพื้นที่ เพื่ออภิปรายเรื่องกระบวนการรับรองมาตรฐาน

หลังการชี้แจงขาเข้า ทีมเยี่ยมพื้นที่จะนั่งพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กลุ่มเล็ก ๆ ประจำหน่วยงานของท่าน เพื่อซักถามรายละเอียดโปรแกรม (ทีมเยี่ยมพื้นที่จะได้อ่านบททวนรายละเอียดโปรแกรมของท่านก่อนมา) ซึ่งทำให้ทีมเยี่ยมพื้นที่มีโอกาสที่จะถามคำถามต่าง ๆ ที่เฉพาะเจาะจง หรือขอเอกสารเพิ่มเติม

ต่อมา ท่านจะพาทีมเยี่ยมพื้นที่เดินชมสถานที่ ทีมเยี่ยมพื้นที่จะเลือกชมห้องปฏิบัติการและห้องสัตว์และผู้เยี่ยมพื้นที่อาจต้องการพูดคุยกับนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ที่กำลังทำงานในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อให้เห็นภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ณ เวลาที่สะดวก จะมีการพักรับประทานอาหารกลางวัน โดยทั่วไปแล้ว มักเชิญคณะกรรมการดูแลและการใช้สัตว์ทดลองหรือคณะกรรมการกำกับดูแลที่มีหน้าที่เทียบเท่ากันมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันกับทีมเยี่ยมพื้นที่ เพื่อเสวนาเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการฯ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสถาบันของท่าน หลังจากเดินชมสถานที่ ทีมเยี่ยมพื้นที่อาจจะขอข้อมูลจากท่านเพิ่มเติม โครร่างงานวิจัย วิธีการปฏิบัติงานที่เฉพาะเจาะจง หรือข้อมูลอื่น ๆ

ในช่วงท้ายของวัน ทีมเยี่ยมพื้นที่จะหารือกันเอง (ตามลำพัง) เพื่อเป็น “ช่วงการหารือสรุป” (Executive session) ในเวลานี้ ทีมเยี่ยมพื้นที่จะอภิปรายข้อสังเกตและสรุปข้อมูลสำคัญ ที่ต้องการแจ้งให้ท่านทราบในทันที

สุดท้าย มี “การชี้แจงขาออก” (Exit Briefing) ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน ตามที่ผู้นำของสถาบันเห็นสมควรรับทราบ ทีมเยี่ยมพื้นที่จะแจ้งให้ท่านทราบถึงประเด็นที่พบหลัก ๆ และสิ่งที่เขาตั้งใจที่จะเสนอสถานะการรับรองมาตรฐานของหน่วยงานของท่าน แก่สภาฯ ณ จุดนี้ ท่านมีโอกาที่จะแก้ไข เมื่อทีมเยี่ยมพื้นที่อาจมีประเด็นการเข้าใจผิด หลังการเยี่ยมพื้นที่ ทีมเยี่ยมพื้นที่จะทำเอกสารบันทึกสิ่งที่พบและคำแนะนำต่าง ๆ ลงในรายงานการเยี่ยมพื้นที่อย่างเป็นทางการ

การติดต่อสื่อสารหลังการเยี่ยมพื้นที่

ท่านสามารถโต้ตอบชี้แจงประเด็นที่ทีมเยี่ยมพื้นที่พบในเบื้องต้นอย่างเป็นทางการโดยผ่านทางวิธีที่เรียกว่า “การติดต่อสื่อสารหลังการเยี่ยมพื้นที่” (Post Site Visit Communication หรือ PSVC) ทีเอสวีซีเป็นจดหมายและเอกสารแนบ ที่ท่านส่งเพื่อชี้แจงให้ทราบถึงการปรับปรุง การแก้ไข การปรับเปลี่ยนโปรแกรม หรือความเข้าใจผิด หรืออธิบายว่าหน่วยงานของท่านได้จัดการอย่างไรกับประเด็นที่ทีมเยี่ยมพื้นที่ได้กล่าวถึงในการชี้แจงขาออก ดูรายละเอียดทั้งหมดเรื่องการชี้แจงขาออก และการติดต่อสื่อสารหลังการเยี่ยมพื้นที่ได้ที่ www.aalac.org/publications/ibrief.cfm

เกิดอะไรขึ้นหลังการเยี่ยมพื้นที่

สภาการรับรองมาตรฐานจะตัดสินใจขั้นสุดท้ายเรื่องการรับรองมาตรฐาน สภาฯ มีการประชุมกันปีละ 3 ครั้ง (เดือนมกราคม พฤษภาคม และกันยายน) ดังนั้น การสมัครและรายงานการเยี่ยมพื้นที่ของท่านจะได้รับการพิจารณา ในที่ประชุมสภาฯ ครั้งต่อไปหลังการเยี่ยมพื้นที่ สมาชิกสภาฯ อย่างน้อยอีก 4 ท่านจะได้อ่านบททวน และแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการเยี่ยมพื้นที่มาแล้ว ก่อนการประชุม ในระหว่างการพิจารณาตัดสินโดยสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ไปเยี่ยมพื้นที่หน่วยงานท่านจะมีบทบาทเป็นตัวแทนของท่านในการอธิบายโปรแกรมของหน่วยงานท่าน และชี้แจงข้อสังเกตต่าง ๆ ที่เขาหรือเธอพบ จากนั้นขึ้นอยู่กับผลการอภิปรายที่ตามมา จะมีการร่างจดหมายที่อธิบายสถานะการรับรองมาตรฐานของหน่วยงานท่าน หลังการประชุมสภาฯ จดหมายแต่ละฉบับ

จะถูกอ่านตรวจทาน แก้ไข และอนุมัติโดยสภาฯ และเจ้าหน้าที่ของเอแอลซี ท่านควรจะได้รับจดหมายอย่างเป็นทางการ แจ้งผลการรับรองมาตรฐานของหน่วยงานท่าน ภายใน 4 ถึง 8 สัปดาห์หลังการประชุมสภาฯ

การดำรงการรับรองมาตรฐานอย่างไร

หากหน่วยงานของท่านได้รับการรับรองมาตรฐานจากเอแอลซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ท่านจะต้องส่งรายงานประจำปี และเสียค่าธรรมเนียมรายปี รายงานดังกล่าวแจ้งข้อมูลโปรแกรม ณ ปัจจุบัน และอธิบายการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อโปรแกรม การดูแลและการใช้สัตว์ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของท่านในช่วงปีที่ผ่านมา

เพื่อรักษาการรับรองมาตรฐาน จะมีการเยี่ยมพื้นที่ในครั้งถัดไป ทุก ๆ 3 ปี และมีขั้นตอนการเยี่ยมพื้นที่ที่เหมือนที่ได้อธิบายแล้ว

ถ้าหากเรามีคำถามเพิ่มเติม

ถ้าท่านมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการรับรองมาตรฐาน ชุดเอกสารการสมัคร สถานะการรับรองมาตรฐานของหน่วยงาน หรือคำถามเฉพาะเกี่ยวกับโปรแกรมของท่าน ท่านไม่ควรหรือสามารถติดต่อสำนักงานเอแอลซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ผู้อำนวยการแห่งโลก ผู้อำนวยการอาวุโส และผู้อำนวยการแห่งภูมิภาคเอแอลซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล และสมาชิกสภาฯ อีกหลายท่าน ที่พร้อมจะช่วยเหลือท่านเสมอ ให้ประสบผลสำเร็จและรักษาความเป็นเลิศของโปรแกรมการดูแลและการใช้สัตว์ของท่าน เพราะฉะนั้น ขอให้มั่นใจว่าได้ติดต่อท่านเหล่านี้!

*หากท่านไม่คุ้นเคยกับกระบวนการรับรองมาตรฐาน หรือไม่แน่ใจว่าสถานะโปรแกรมของท่านเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับมาตรฐานของเอแอลซี ท่านอาจเลือกสมัครการประเมินสถานะโปรแกรม (Program Status Evaluation) หรือพีเอสอี (PSE) ก่อนได้ ซึ่งมีบริการทำ “การเตรียมการรับรองมาตรฐาน” (pre-accreditation) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.aalac.org/programstatus/index.cfm)

